

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๔๑๔๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับนักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการโรงเรียนหน่วยเบิกทุกโรง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๓๒๔๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรร (แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาฯ) จำนวน ๑ ชุด
๒. บัญชีจัดสรร (งบกลาง) จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานผลการจ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้ นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองจากระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (Conditional Cash Transfer : CCT) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณครบทุกคน จึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) และ ๒) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ดำเนินการโอนงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้โรงเรียนแล้วเสร็จก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖)

๒. แจ้งโรงเรียนดำเนินการจ่ายงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ดำเนินการดังนี้

๒.๑ จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน หรือผู้ปกครอง โดยให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย ๓ คน โดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน

๒.๒ โอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร และเก็บหลักฐานการโอนไว้เพื่อการตรวจสอบ (สำหรับการปฏิบัติให้ปฏิบัติตามแนวทางการจ่ายเงินของรายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน)

๓. รายงาน...

๓. รายงานผลการจ่ายเงินตามแบบรายงานที่กำหนด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูลทาง <http://bit.ly/466tAcZ> หรือจาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบไฟล์ Excel ทาง E-mail : budgeting01.planobec@gmail.com ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

อนึ่ง รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน กรณีมีการย้าย ลาออก และไม่สามารถรับเงิน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ได้ ให้โรงเรียนส่งคืนเงินอุดหนุนของนักเรียนที่ได้รับจัดสรร โดยโรงเรียนปกติให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด กรณีโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวกลับคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ ขอให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายงบประมาณที่เกี่ยวข้องทุกฉบับโดยเคร่งครัด และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้โรงเรียนแล้วเสร็จก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖) หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๕



แบบรายงานผลการจ่ายเงิน